



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๘๘๕

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ จิมพะนิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๑๖ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.เร่งสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
- ❖ กทม.พร้อมเปิดพื้นที่ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และสวนสาธารณะ สนับสนุนกิจกรรมและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
- ❖ ศปถ.เขตลาดกระบังร่วมนำร่องรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในย่านนิคมอุตสาหกรรม

❖ กทม.เร่งสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

นางอนุสรฯ ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวถึงการเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับสิทธิการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดว่า กรุงเทพมหานคร มีแนวทางการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ประกอบด้วย (๑) อายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (๒) สัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้อำนวยการเขต หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง สำหรับการการยื่นขอรับเงินฯ สามารถยื่นภายในกำหนด ๖ เดือน นับแต่วันที่ออกมรณบัตร ณ สำนักงานเขตท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือภูมิลำเนาในขณะที่ถึงแก่ความตาย โดยยื่นเอกสารมรณบัตรของผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ ซึ่งจะจ่ายเงินฯ รายละ ๓,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาสังคม ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขต ๕๐ เขต สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เว็บไซต์ของหน่วยงาน และบริเวณหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงาน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง ๖๙ แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด กทม. สำนักงานเขต ๕๐ เขต และศูนย์เยาวชน กทม. เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง

* * * * *

❖ กทม.พร้อมเปิดพื้นที่ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และสวนสาธารณะสนับสนุนกิจกรรมและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวถึงการสนับสนุนการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ ทำกิจกรรมและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ ทำกิจกรรมและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การกิจกรรมลานนันทนาการในศูนย์เยาวชน การจัดให้มีชมรมกีฬาต่าง ๆ ในศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แสดงความสามารถ โดยเป็นนักกีฬาตัวแทนศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ และกิจกรรมถนนเด็กเดินที่ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย - ญี่ปุ่น) อีกทั้งยังมีหอประชุม สำหรับเป็นสถานที่แสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน ได้แก่ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย - ญี่ปุ่น) และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการเข้าร่วม หรือทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อาทิ การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โครงการเยาวชนดีเด่น (ประกายเพชร) โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร การจัดแข่งขันคัดเลือกเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร การพัฒนาและส่งเสริมให้นักกีฬาเยาวชนตัวแทน กรุงเทพมหานคร เข้าสู่โครงการพัฒนานักกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) และการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงพระราชานิพนธ์ ซึ่งถวายพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนพื้นที่สวนสาธารณะของ กทม.ให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเก็บขยะกวาดใบไม้ ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียน นักศึกษา รวมถึงภาคเอกชนประสานเข้ามาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งแบบรายบุคคลและเป็นหมู่คณะอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการขอใช้สถานที่สำหรับการจัดแสดงดนตรี ศิลปะ หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของสถานที่ วันและเวลาที่สามารถใช้จัดกิจกรรม รวมถึงการขอดูแลและจองพื้นที่ที่จะใช้จัดกิจกรรมได้ที่ สำนักงานของสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้แจ้งให้สวนสาธารณะของ กทม.ทุกแห่งสนับสนุนและให้คำแนะนำพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตลอดจนอำนวยความสะดวกการใช้สถานที่ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สวนสาธารณะ เมื่อมีกลุ่มเด็กและเยาวชนมาขอใช้จัดกิจกรรมและการแสดงออกที่มีความเหมาะสม รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการความร่วมมือ พร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มาจัดกิจกรรมดนตรีในสวน ทั้งหน่วยงานของ กทม. หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมดนตรีในสวนอย่างต่อเนื่อง

❖ **ศปถ.เขตลาดกระบังร่วมนำร่องรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในย่านนิคมอุตสาหกรรม**

นายธนະสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในพื้นที่ย่านนิคมอุตสาหกรรม เช่น เขตลาดกระบัง ที่มีการใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมากว่า สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนเขตลาดกระบัง (ศปถ.เขตลาดกระบัง) ร่วมกับผู้แทน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในย่านนิคมอุตสาหกรรม ได้รับรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน ขณะเดียวกันได้ประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณย่านนิคมอุตสาหกรรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ใช้รถ จักรยานยนต์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนเขตลาดกระบัง (ศปถ.เขตลาดกระบัง) ในเดือน ก.ค.๖๕ โดยเชิญผู้แทนจากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและผู้แทนชุมชนในย่านนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งการสร้างวินัยจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนและลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการใช้รถจักรยานยนต์ของพนักงานและประชาชนในย่านนิคมอุตสาหกรรม สำหรับบรรจุเป็นแผนปฏิบัติงานของ ศปถ.เขตลาดกระบังต่อไป

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร